



ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

มิถุนายน ๒๕๕๐

เรื่อง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมและบัญชีจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายที่จะฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กระบวนการลูกเสือและเนตรนารี เพื่อให้มีบทบาทในการปฏิรูปการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ตลอดจนการปลูกฝังความรักชาติ ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ การสร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย ความสามัคคี และการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อันเป็นพื้นฐานของการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและความมั่นคงในชาติ

จากการติดตามผลการดำเนินงานลูกเสือและเนตรนารีที่ผ่านมา พบว่ามีระดับคุณภาพในการดำเนินงานที่ต่างกัน ในบางเขตพื้นที่ สถานศึกษาส่วนใหญ่ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอย่างดี แต่ในหลายเขตพื้นที่ ยังไม่มีการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ การดำเนินงานขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้บริหารแต่ละสถานศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนากระบวนการลูกเสือและเนตรนารี ได้รับการสนับสนุนดูแลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้สนับสนุนงบประมาณให้ ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรแกนนำที่จะส่งเสริมกระบวนการลูกเสือและเนตรนารี โดยจัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ใน ๒ ระดับ ดังนี้

๑. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ชั้นความรู้ระดับสูง หลักสูตร ๗ วัน จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรกรมสามัญศึกษา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การฝึกอบรมในระดับผู้นำจะเน้นผู้บริหารที่จะเป็นแกนนำในการพัฒนากระบวนการลูกเสือและเนตรนารีในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จึงจะให้ความสำคัญในลำดับแรกแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ยังไม่เคยรับการอบรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบเรื่องลูกเสือและเนตรนารี ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเป็นหลักในการขยายผล ทั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน และหน่วยงานอื่นที่จะมีส่วนสนับสนุนการพัฒนา

กระบวนการ./

กระบวนการลูกเสือและเนตรนารีได้เข้าร่วม การอบรมรุ่นละ ๒๐คน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
เสนอชื่อผู้ที่สนใจและจะเป็นบุคลากรหลักในการพัฒนางาน มายัง สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ภายในวันที่  
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการอบรมได้ครบตามจำนวนที่แสดงความสนใจ สำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดการฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจในโอกาสต่อไป

๒. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ละ ๕๐ คน  
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดงบประมาณสนับสนุนให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษา แห่งละ ๔๕,๐๐๐ บาท โดยขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกครู จากโรงเรียนที่จะเป็น  
แกนนำในการขยายผลเข้ารับการอบรม ทั้งนี้ อาจเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ครูจากสถานศึกษา  
เอกชนหรือหน่วยงานอื่นที่มีบทบาทในการพัฒนางานลูกเสือและเนตรนารี เข้ารับการฝึกอบรมตามความเห็นสมควร

ทั้งนี้จะได้โอนเงินงบประมาณ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งละ ๔๕,๐๐๐ บาท  
(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณที่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  
และจริยธรรม รหัส ๐๔-๖๐๒ จากผลผลิต : จบการศึกษาภาคบังคับ การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับ  
โรงเรียนปกติ จากกลยุทธ์คุณธรรมนำความรู้ ในจุดเน้น ๑.๓(๑.๓.๘)ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนและเครือข่ายบ้าน  
วัด โรงเรียน เมื่อดำเนินการแล้ว ขอให้รายงานผล พร้อมแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการลูกเสือและ  
เนตรนารีในพื้นที่ของท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๘๕๗๘

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๐๘